



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 ตุลาคม 2565



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



เหตุการณ์ยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู

พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จเยี่ยมผู้สูญเสีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, nationtv, sanook, thebangkokinsight) ที่วิทุกช่อง

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ รพ.หนองบัวลำภู และเสด็จฯ ไปยัง รพ.ศูนย์อุดรธานี เสด็จขึ้นไปเยี่ยม ด.ช.กฤษกร เรื่องเจริญ วัย 3 ขวบ ผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่บิดามารดา ซึ่งก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย

รายงานผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, newtv, mcof, voicetv, INN, js100, thaigov, acnews, soudhitalk, ch3plus, amarintv, thailandplus, thestandard) ที่วิทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยจากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่ศูนย์เด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู และให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 10 ราย วันนี้ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 รายกลับบ้านได้แล้ว ยังเหลือรักษาที่ รพ.หนองบัวลำภู 5 ราย โดย 4 ราย ได้รับการผ่าตัด รักษาอยู่ในห้อง ICU ผู้ป่วยเด็ก 1 ราย มีอาการเล็กน้อย ยังอยู่ รพ. เนื่องจากมารดาต้องรักษาตัว ส่วน รพ.อุดรธานี มีผู้ป่วย 2 ราย เป็นผู้ป่วยเด็ก 1 ราย บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ ได้รับการผ่าตัด วันนี้เริ่มรู้สึกตัว มีการตอบสนองดีขึ้น สัญญาณชีพคงที่ ยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ในห้อง ICU อีก 1 รายเป็นผู้ใหญ่ เพิ่งรับส่งต่อมาจาก รพ.หนองบัวลำภู ได้รับความช่วยเหลือทีมแพทย์นิติเวช 10 คนร่วมชันสูตรศพ ส่งให้ทีมสุขภาพจิต (MCATT) ดูแลสภาพจิตใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างใกล้ชิด


- นพ.โอภาสกล่าวว่า การดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งญาติผู้สูญเสียและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งแม้ไม่ได้บาดเจ็บทางกายแต่จะได้รับผลกระทบทางจิตใจ กรมสุขภาพจิตได้จัดทีม MCATT ประมาณ 50 คน ลงพื้นที่ให้การเยียวยาจิตใจแล้ว และติดตามต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้น และระดมทีมแพทย์นิติเวชจาก รพ.เลย รพ.สกลนคร รพ.เพชรบูรณ์ รพ.ลำปาง และรพ.อุดรธานี เร่งทำการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิต จากนั้นจะออกใบมรณะบัตร และจัดรถนำส่งไปที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป


- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 กล่าวว่า 7 ต.ค. มีการย้ายตัวเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่ รพ.นาแก ไปรักษาตัวที่ รพ.หนองบัวลำภู เพื่อให้ไปอยู่กับมารดาที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวอยู่เช่นกัน ด้านนายอนุทิน สั่งการให้จัดห้องพิเศษให้เพื่อได้อยู่ใกล้กันอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (thailandplus) ที่วิช่อง 3, 9, ThaiPBS

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่กำลังอยู่ในสภาพของความหวาดกลัว ตระหนก ควรให้การดูแลอย่างเร่งด่วนที่สุด ให้รู้สึกปลอดภัย โดยการรับฟังและเข้าใจการแสดงออกของเด็ก ๆ ทำให้รู้สึกว่าได้รับการปกป้องจากผู้ปกครอง/คนที่คุ้นเคย ทั้งนี้ ไม่ควรสอบถาม ชักช้า ขุดคุ้ย ให้เล่าถึงเหตุการณ์ เพื่อให้ตอบคำถามถึงเหตุการณ์นี้ซ้ำ ๆ จะทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจที่ลึกและเรื้อรังยากต่อการเยียวยา ส่วนการเยียวยาสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน สามารถใช้หลักการ Safe คือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยกลับมาโดยเร็ว Calm การไม่กระจายข่าวคือ Hope การสร้างความหวังให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และ Care การใส่ใจดูแลในสังคมร่วมกัน โดยทีม MCATT จะติดตามดูแลช่วยเหลือและเยี่ยมบ้านอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งศูนย์เยียวยาจิตใจกระจายตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่

- เรื่องการเผยแพร่ชื่อและใบหน้าของผู้ก่อเหตุในช่วงแรกที่ยังจับกุมตัวไม่ได้ เพื่อร่วมกันจับกุมตามความเหมาะสมนั้นสามารถทำได้ แต่เมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้ว ต้องระวัง เพราะอาจทำให้เกิดการขึ้นนำ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ดังนั้น จึงไม่ควรระบุชื่อ และสัมภาษณ์คนก่อเหตุ ไม่หยิบยกพฤติกรรมขึ้นมาอีก และช่วยกันดูแลคนที่เจ็บปวด จะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อสังคมมากกว่า

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews</p> <p>- อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความกังวลว่าจะเกิดกรณีเลียนแบบเช่นนี้อีก ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องนี้ต้องอาศัยกลไกทางกฎหมายร่วมกับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์หาสาเหตุเบื้องต้นในการก่อเหตุ แต่ถ้าหากผลวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ผู้ก่อเหตุระบุว่าเลียนแบบจากหนังสือหรืออื่น ๆ และผ่านการวางแผนมาแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่โหดร้ายของผู้กระทำ ซึ่งอาจจะมีรายอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ในสังคมก็อาจจะเกิดการเลียนแบบได้ทันที ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความโกรธ เคือง โโมโท หรือเจ็บแค้น อย่ารอให้ตัวเองเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วค่อยแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ขอให้ค่อย ๆ ดูแลใจตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดพื้นฐานทางจิตใจที่ผลักดันให้เกิดการกระทำ ความรุนแรง</p>	
<p>เสนอรัฐจัดตั้ง ศจส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)</p> <p>- นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง ฐานะเลขาฯ กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แกลงที่รัฐสภา เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ผลักดันการตั้งศูนย์เฝ้าระวังอาการทางจิต หรือ ศจส. เพื่อแก้ปัญหาผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิตอย่างจริงจัง และมีคุณภาพ รวมถึงให้มีกระบวนการบำบัด รักษาครอบคลุมจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต มีกลไกแก้ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ โดยไม่อันตรายกับสังคมหรือชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชนที่เกี่ยวกับผู้ติดสารเสพติด ทั้งสุรา บุหรี่ กัญชา</p>	
<p>ราชการไทยติดพิธีการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพลง The MATTER โพสต์ว่า ราชการไทยเสพติด 'พิธีการ' เกินไปหรือไม่ เมื่อญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงหลายคน รวมถึงหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ได้เดินทางไปรอที่หน้าสถานีตำรวจากลาง เพื่อรอรับศพของผู้เสียชีวิตไปตามขั้นตอน แต่ยังไม่สามารถทำได้เพราะต้องรอผู้ใหญ่มายังสถานที่ดังกล่าว นั่นคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่เดินทางมายัง สภ.นากลาง พร้อมกับขบวนผู้ติดตาม โดยมีการตั้งแถวเพื่อรอไหว้ต้อนรับ กรณีนี้กลายเป็นข้อสังเกตถึงความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ต้องรอ พิธีการรับมอบเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. 4 แนวทางป้องกันโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รก.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำ 4 แนวทางป้องกันโรคโควิดรวมเสริมองค์ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมอคนที่ 1 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการปรับตัว พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 1. ปรับตัว 2. ปรับวิถีชีวิตใหม่ 3. ป้องกันโรค และ 4. ปลอดภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมฯ อาทิ กลุ่มไลน์ประธานชมรม อสม. เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไปยังเครือข่าย อสม. ที่มีจำนวนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ บอกต่อแก่บุคคลใกล้ชิด และประชาชนในพื้นที่ จนชุมชนเกิดการปรับตัวอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย</p> <p>- นายชาติชาย สุวรรณนิธย์ รอง ผอ.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม สบส. เผยว่า อสม. ยังช่วยดูแลเฝ้าระวัง "โควิด 19" แม้ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วยติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ที่มีอาการสงสัยให้ทำตาม DMH 100% และตรวจ ATK หากพบติดเชื้อจะรายงานเจ้าหน้าที่ ประสานส่งต่อ รพ.หากมีอาการรุนแรงหรือในกลุ่มเสี่ยง 608 ค้นหากกลุ่มที่ยังไม่รับวัคซีนหรือไม่ครบ 4 เข็ม ทั้งนี้ ปัจจุบัน อสม. ฉีดเข็มกระตุ้นครบมากกว่า 70% แล้ว หากติดเชื้อ กรม สบส. มีแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยียวยา มีกองทุนต่าง ๆ ที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ อสม.</p> <p>2. สายพันธุ์โอมิครอนอุบัติใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, mcot)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี คาดสายพันธุ์โอมิครอนอุบัติใหม่อย่างน้อย 4 สายพันธุ์ย่อย BQ.1.1, BA.2.3.20, BA.2.75.2 และ XBB ที่กลายพันธุ์จากบรรพบุรุษโอมิครอนจากไวรัสดั้งเดิม “อู่ฮั่น” ถึงกว่า 100 ตำแหน่ง คาดว่าจะระบาดแทนที่ BA.5 สิ้นปีนี้หรือต้นปี 2566 ซึ่งประเทศไทยหากมีการระบาดจากโอมิครอนระลอกใหม่ในอนาคต คาดว่าจะมาจากสายพันธุ์ย่อย XBB มากที่สุด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ไทยเป็นเจ้าภาพจัด “โมโตจีพี”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ โมโตจีพี 2022 รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน (30 ก.ย.-2 ต.ค. 2565) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน และมีผู้รับชมการถ่ายทอดทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน สร้างรายได้โดยรวมใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นๆ ประมาณ 4,048 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และภาครัฐได้รับรายได้ในรูปแบบภาษี</p>	-
<p>สธ. สนับสนุนการแพทย์แผนจีน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมเปิดงานวันแพทย์แผนจีนหัวเฉียว “ก้าวล้ำ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง” เผย สธ. พร้อมสนับสนุนและร่วมมือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และมาตรฐานการรักษาด้านการแพทย์แผนจีน โดยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมามีการนำสมุนไพรจีนมาใช้รักษาและฟื้นฟูปอดให้แข็งแรง การแพทย์แผนไทยมีการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงนโยบายของ สธ.ไทย ที่จะสนับสนุนส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ</p>	-
<p>คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ. 19 ราย และรักษาราชการอีก 2 ราย รวม 21 ราย ให้เดินทางปฏิบัติราชการในตำแหน่งใหม่เริ่ม 17 ต.ค.65 ประกอบด้วย 1.นพ.วรัญญู จำนงประสาทร รก.นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน 2.นพ.เอกชัย คำลือ สสจ.แม่ฮ่องสอน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พะเยา 3.ว่าที่ร้อยตรี นพ.ศุภชัย พิทักษ์อรุณภพ นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชัยนาท ไปเป็นนพ.สสจ.อุทัยธานี 4.นพ.อนุ ทองแดง นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชุมพร ไปเป็น นพ.สสจ.ชุมพร 5.นพ.นราพงศ์ ธีรจักรวิภาส สสจ.ชุมพร ย้ายเป็นนพ.สสจ.เพชรบูรณ์ 6.นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.ศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี ย้ายเป็น นพ.สสจ.สุพรรณบุรี 7.นพ.อิตยงวิณ ยงย่วน ผอ.รพ.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก ย้ายเป็น นพ.สสจ.อุดรดิตถ์ 8.นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ฝัส สสจ.อุดรดิตถ์ ย้ายเป็น นพ.สสจ.ตราด 9.นพ.สุรเดช ขวเดช นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ศรีสะเกษ ย้ายเป็น นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด 10.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผอ.กองตรวจราชการ ย้ายเป็น นพ.สสจ.มุกดาหาร 11.นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.มุกดาหาร ย้ายเป็น นพ.สสจ.หนองบัวลำภู 12.นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู ย้ายเป็น นพ.สสจ.สกลนคร 13.นพ.ณรงค์ จันทรแก้ว นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.โพธิ์สัย สสจ.หนองคาย ย้ายเป็น นพ.สสจ.หนองคาย 14.นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อ่างทอง ย้ายเป็น นพ.สสจ.อ่างทอง 15.นพ.สุชิน คันคร สสจ.อ่างทอง(รก.สสจ.ลพบุรี) ย้ายเป็น นพ.สสจ.ลำพูน 16.นพ.สุผล ตติย นันทพร สสจ.ลำพูน ย้ายเป็น นพ.สสจ.นครราชสีมา 17.นพ.วิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พิจิตร รักษาการสสจ.พิจิตร 18.นพ.อดิสรณ์ วรรณระศักดิ์ สสจ.พิจิตร รักษาการสสจ.ลพบุรี 19.นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.บุรีรัมย์ ย้ายเป็นสสจ.ยโสธร 20.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร สสจ.ยโสธร ย้ายเป็น นพ.สสจ.อุบลราชธานี และ 21.นพ.สุทธิพงษ์ ขยณัฐพงศ์ นพ.ช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายเป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช</p>	-
<p>MOU ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง โดย นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ข้อมูลในปี 2565 พบว่า มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกว่า 8.3 แสนคนต่อปี ส่งออกนอกเรือนจำ 2 หมื่นครั้ง การ MOU ครั้งนี้ กรมอนามัยจะสนับสนุนงานด้านวิชาการและการจัดการสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ทันตกรรม โภชนาการ การออกกำลังกาย อนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในสถานที่คุมขังให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ขณะที่กรมราชทัณฑ์จะกำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ การรับรองมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง</p>	-
<p>เตือนผู้เสพยาเข้าสู่วัฏจักรระบาด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระแสข่าวการก่อความรุนแรงในสังคมที่เกิดจากผู้เสพยาและสารเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง การกระทำความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการได้รับยาเสพติดเป็นระยะเวลานาน เมื่อยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อสมอง เมื่อหมดฤทธิ์จะทำให้ผู้เสพยามีอาการหงุดหงิด ซึมเศร้า เมื่อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้ยาเสพติดบ่อย ๆ จะทำให้สมองส่วนคิดถูกทำลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียไป ทำอะไรตามใจ ตามอารมณ์ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ย้ำเตือนทุกคนในสังคม หากพบคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องรีบปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาทางช่วยเหลือหรือรับนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด</p>	
<p>มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) ทีวีช่อง TNN - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บูรณาการเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทย สมุนไพร ผลักดันกฎหมายทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นโยบายเร่งด่วนที่ คือ 1. มุ่งเน้นให้เกิดการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิทุกพื้นที่ 2. บูรณาการแหล่งผลิตยาสมุนไพรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุน สมุนไพรกัญชา กัญชงแบบครบวงจร 4. วางรากฐานการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อบทบาท ภารกิจในระยะ กลางและระยะยาว</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ - อบจ.ระยอง ลงนาม MOU รับถ่ายโอน รพ.สต. 40 แห่ง มาบริหารจัดการ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ พร้อม เดินหน้าเร่งรับถ่ายโอนที่เหลืออีก 45 แห่ง ให้ครบทั้งจังหวัดในปี 2566 นี้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - อบจ.ภูเก็ต ลงนาม MOU กับ สสจ.ภูเก็ต รับถ่ายโอน รพ.สต. 12 แห่ง เพื่อพร้อมยกระดับให้บริการด้านสุขภาพ เต็มเต็ม ทั้งงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ</p>	-
<p>เตือนระวังยาน้ำแก้ไอจากอินเดีย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจ Pharma Plus โปสต์แจ้งเตือนยาน้ำแก้ไอจากอินเดีย 4 ตัว ได้แก่ ยาน้ำแก้ไอโปรเมธาซิน ยาน้ำแก้ไอโคเฟ็กซ์มาลิน ยาน้ำแก้ไอมาคอฟ และยาน้ำแก้ไอมากริบ เอ็น โคลด์ ไซรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับภาวะไตวายเฉียบพลัน ไม่มีการขึ้นทะเบียนในไทย แต่อาจผ่านเข้ามาทางช่องทางอื่น แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงซื้อยาที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา ควรซื้อจากแหล่ง เชื่อถือได้ โดยเฉพาะยาไอบูโพรเฟน ลดปวด แก้อักเสบ และลดไข้ ซึ่งในทางการแพทย์ หากเด็กมีอาการดังกล่าวเบื้องต้นจะ จำยารักษาตามอลให้ก่อน และเมื่อประเมินแล้วไม่ได้ผลจึงจะพิจารณาเลือกยาไอบูโพรเฟนเป็นลำดับถัดไป แต่ยาดังกล่าว เมื่อมาทำรีวิวทำให้หลายคนพยายามมาซื้อมาใช้กับลูกเวลามีไข้ หากซื้อไปใช้เองอาจจะเป็นอันตรายกับลูกได้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus - องค์การอนามัยโลก ออกประกาศเตือน ให้ระวังการรับประทานยาแก้ไอและยาแก้หวัด ของบ.เวซกันท์ ไมเดน ฟาร์มาซูติคัล สัญชาติอินเดีย หลังต้องสงสัยว่าจะเป็นสาเหตุการตายของเด็ก ๆ ในแอมเบีย 66 ศพ</p>	-
<p>ยื่นหนังสือติดตามข้อเรียกร้องการจ้างงานกลุ่มสายสนับสนุนบริการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สท.) นำเครือข่ายพนักงานและลูกจ้างสายสนับสนุนบริการ มายื่นหนังสือถึง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ช่วยติดตามข้อเรียกร้องการจ้างงาน ขอปรับสัญญาจ้างกลุ่ม พกส. จาก 4 ปีเป็นจ้างถึงอายุ 60 ปี ยกเลิก "ลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมาบริการ" เหลือ พกส.เพียงแบบเดียว หลังยื่นเรื่องไปแล้วยังไม่คืบหน้า ขอให้รัฐบาลและผู้บริหาร สธ. เร่งแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน หากยังไม่มีความคืบหน้า จะมาทวงถามที่ สธ. อีกครั้ง</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, thailandplus) - รพ.ราชวิถี เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม! หากนอนตะแคงเล่นมือถือจะทำให้สายตาเอียง ชี้แจงว่า นอนตะแคงเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือ ไม่ทำให้สายตาเอียง แต่จะทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อคอ หลัง แขน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของกระดูกคอ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ซึ่งสายตาเอียงเกิดจากค่ากำลังการหักเหของลูกตาในแต่ละแนวไม่เท่ากัน สาเหตุหลักเกิดจากค่าความโค้งของกระจกตา อาการคือ เห็นภาพไม่ชัด เกิดเงาซ้อน</p>	-